
วราวุธ ทส เรงเดินหนาแกไขปัญหาที่ดินชุมชนเมือง

ระนอง

จากกรณีปัญหาความเดือดรอนของชาวระนองที่อยูอาศัยและทําประโยชนในที่ดินป าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

บริเวณพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) และเทศบาลเมืองระนองขอใชประโยชนเดิม จากกรม

ปาไม รวม ๓ แปลง เน้ือที่ ๔๘๔ ไร แตหนังสืออนุญาตไดหมดอายุลง ตัง้แต พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2559

และยังไมสามารถขอตออายุหนังสืออนุญาตได ทําใหประชาชนในพื้นที่ดังกลาวกลายเป็นผูบุกรุกป า ไมสามารถ

ทํานิติกรรมใด ๆ กอใหเกิดความเดือดรอนและสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนจํานวนมาก จึงมีการเรียกรองให

หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาแกไขปัญหาความเดือดรอนของชาวระนองเรื่อยมา นัน้

สําหรับพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติป าคลองหัวเขียวและปาคลองเกาะสุย และเป็นพื้นที่ป าชายเลนตาม

มติคณะรัฐมนตรีที่ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นผูรับผิดชอบแทนกรมปาไม ตัง้อยูในทองที่ตําบล

บางริน้และตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เดิมเป็นพื้นที่ป าชายเลนเสื่อมสภาพที่ผานการทําเหมืองแร

มากอน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ อบจ. ระนอง ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ใหนําที่ดินไปจัดใหราษฎรเชาอยูอาศัย และ

จัดใหเป็นยานการคาอุตสาหกรรม เน้ือที่ ๒๔๒ ไร ๒ งาน และในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดรับอนุญาตเพิ่มอีก ๒๒๔ ไร สวน

เทศบาลเมืองระนองไดรับอนุญาตใหใชประโยชน เน้ือ ๑๗ ไร ๒ งาน ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวไดเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชน

เมืองเต็มรูปแบบ ทัง้น้ี นับตัง้แตปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นตนมา อบจ. ระนอง ไดพยายามขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีที่

หามไมใหอนุญาตการใชประโยชนในพื้นที่ป าชายเลนทุกกรณี แตยังไมเป็นผล เน่ืองจากติดเงื่อนไขการจายเงินคา

ปลูกป าทดแทน ๒๐ เทา ของพื้นที่ขอใชประโยชน ซึ่ง อบจ. ระนอง มีงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินการได
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เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดลงพื้นที่ตรวจราชการในทองที่จังหวัด

ระนอง พรอมรับฟังปัญหาความเดือดของราษฎรที่อยูอาศัยและทําประโยชนในพื้นที่ ป าชายเลนที่หมดอายุการ

อนุญาต จึงไดสัง่การใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการแกไขปัญหาความเดือดรอน

ของชาวระนองโดยเร็ว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแตงตัง้คณะทํางาน

ศึกษาการใชประโยชนที่ดินป าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง ขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชาย

ฝ่ัง และผูวาราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน คณะทํางานฯ ดังกลาว ไดมีมติ เห็นชอบใหดําเนินการการเพิกถอน

ปาสงวนแหงชาติ และสงมอบใหกระทรวงการคลังดําเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย สําหรับขอระเบียบ

กฎหมายที่ติดขัด ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังไปหารือรวมกับกรมธนารักษ ตอไป ตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ มก

ราคม ๒๕๖๓ นายยุทธพล อังกินันทน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม

ดวยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดประชุมหารือรวมกับนายยุทธนา หยิมการุณ

อธิบดีกรมธนารักษ นายจตุพจน ปิยัมปุตระ ผูวาราชการจังหวัดระนอง หัวหน าสวนราชการ ผูนําทองถิ่น และผูมี

สวนไดเสียกวา ๑๐๐ คน เพื่อชีแ้จงแนวทางการดําเนินการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติป าคลองหัวเขียวและปาคลอง

เกาะสุย (บางสวน) เพื่อสงมอบพื้นที่ใหแกกรมธนารักษนําไปบริหารจัดการตามระเบียบ และลาสุด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนา

คม ๒๕๖๓ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พรอมดวยนายอภิชัย เอกวนากุล ผูอํานวย

การกองอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ไดลงพื้นที่จังหวัดระนองอีกครัง้เพื่อเรงรัดติดตามการสํารวจรังวัดและสํารวจ

ขอมูลผูครอบครองใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดังกลาวของเจาหน าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ซึ่ง ไดเนน

ยํ้าและกําชับใหเจาหน าที่ใหความสําคัญและเรงดําเนินใหเสร็จสิน้โดยเร็ว ทัง้น้ี ไดรายงานใหนายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับทราบผลการดําเนินงานในการแกไขปัญหาความเดือดรอนของพี่น องชาว

ระนอง พรอมไดสัง่การใหกรมเรงรัดดําเนินการแกไขปัญหาความเดือดรอนของชาวระนองใหสําเร็จลุลวงโดยเร็วที่

สุด ตนจึงไดสัง่หนวยงานที่รับผิดชอบเรงแกไขปัญหาตามแนวทางที่ไดหารือ ใหสําเร็จลุลวงโดยเร็ว “ซึ่งการแกไข

ปัญหาน้ีจะชวยปลดล็อคการอยูอาศัยแบบผิดกฎหมายมานานนับหลายสิบปีของพี่น องประชาชนชาวระนองใหอยู

อาศัยไดอยางถูกตองตามกฎหมายและที่สําคัญการพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ไฟฟ า ประปา ถนนหนทาง

ตลอดจนการลงทุนตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกลาวน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดยทานรัฐมนตรีและทานปลัดกระทรวง ไดกําชับและเรงรัดใหเสร็จสิน้โดยเร็ว เพื่อเป็นของขวัญให

แกชาวระนอง” อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กลาวยืนยัน


